

**สรุปข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย**  
**ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓**  
**เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล**

ลำดับ	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	เร่งรัดการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายงานผลให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทราบ	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมโยธาธิการและผังเมือง - การประปาส่วนภูมิภาค - กรุงเทพมหานคร - จังหวัด ๗๖ จังหวัด
๒	เร่งรัดออกกฎหมายลำดับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑	- กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓	ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนดกลไกการเชื่อมโยงและประสานการดำเนินงานระหว่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐	- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อกำหนดขอบเขต บทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ	- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กรมโยธาธิการและผังเมือง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๕	ให้หน่วยงานที่ดูแลการผลิตน้ำประปาท้องถิ่น จัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้สำหรับผลิตน้ำประปาท้องถิ่น	- การประปาส่วนภูมิภาค
๖	แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๗	โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จากแหล่งน้ำลำตะคองมายังโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จังหวัดนครราชสีมา โดยเทศบาลนครนครราชสีมา ๑) ขอให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและการประหยัดงบประมาณ ๒) ให้แสดงแผนบริหารจัดการน้ำดิบและผลกระทบต่อน้ำต้นทุนเดิม ๓) ให้เทศบาลนครนครราชสีมาประสานสำนักงบประมาณในการพิจารณาสัดส่วนการลงทุนของโครงการ ๔) ให้เทศบาลนครนครราชสีมาประสานกับกรมชลประทาน เรื่องแผนการบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้น้ำเดิม และทบทวนการขออนุญาตการใช้น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕) ให้เทศบาลนครนครราชสีมาเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงของน้ำเพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคตด้วย	- เทศบาลนครนครราชสีมา - จังหวัดนครราชสีมา